

**รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒**  
**วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง**  
 \*\*\*\*\*

**สมาชิกที่มาประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๒	นายเจียม เดชะบุรีรัมย์	รองประธานสภาเทศบาล	เจียม เดชะบุรีรัมย์	
๓	นายสันต์ ตรวจนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	สันต์ ตรวจนอก	
๔	นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	พินันท์ ดวงลูกแก้ว	
๕	นายวิชัย บุญคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชัย บุญคำ	
๖	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพร อุ่นใจ	
๗	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิต แซ่มซ้อย	
๘	นายพล โกสุม	สมาชิกสภาเทศบาล	พล โกสุม	
๙	นายหนูเล็ก กวดนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูเล็ก กวดนอก	
๑๐	นายประสิทธิ์ ไพเราะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสิทธิ์ ไพเราะ	
๑๑	นายเหล็ก โกสุม	เลขานุการสภาเทศบาล	เหล็ก โกสุม	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพียว เพราะไธสง	นายกเทศมนตรี	เพียว เพราะไธสง	
๒	นายฉลอง ตรวจนอก	รองนายกเทศมนตรี	ฉลอง ตรวจนอก	
๓	นายศักดิ์ดา ชาดัน	รองนายกเทศมนตรี	ศักดิ์ดา ชาดัน	
๔	นายปวิวรรณ ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปวิวรรณ ภูลังกา	
๕	นายเหรียญทอง ก้อนแก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เหรียญทอง ก้อนแก้ว	
๖	นายสุรียา หาญจิตร	ปลัดเทศบาล	สุรียา หาญจิตร	
๗	นางสาวจิตรลดา ชนะपाल	นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	จิตรลดา ชนะपाल	
๘	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ผู้อำนวยการกองช่าง	คมสันต์ เชื้อกุดรู	
๙	นางพรรณณี สุริยะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรรณณี สุริยะ	
๑๐	นายอุทัย คณาโจทย์	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา	อุทัย คณาโจทย์	
๑๑	นางแววดาว อาพัฒน์นอก	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	แววดาว อาพัฒน์นอก	
๑๒	นายวิเชียร เยาวะราช	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	วิเชียร เยาวะราช	
๑๓	นายอภิวัชร กรีกกระโทก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	อภิวัชร กรีกกระโทก	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยณรงค์ เทียบแสน	
๑๕	น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกร	กรรณิการ์ บุญเหลือ	
๑๖	น.ส.ทิวานันท์ หาญจิตร	พนักงานจ้างทั่วไป	ทิวานันท์ หาญจิตร	
๑๗	นายสรารุช ชนะพาล	กำนันตำบลบึงสำโรง	สรารุช ชนะพาล	
๑๘	นายประพันธ์ พึ่งสุวรรณ	พนักงานจ้างทั่วไป	ประพันธ์ พึ่งสุวรรณ	
๑๙	น.ส. ประนอม รัตนศาลาแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ประนอม รัตนศาลาแสง	
๒๐	นางวันเพ็ญ ผิวบัว	นักทรัพยากรบุคคล	วันเพ็ญ ผิวบัว	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภา สวัสดีครับ ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
วันนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ สมาชิกสภาทั้งหมด ๑๑ ท่าน มาประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน  
เมื่อพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมครับ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มีนะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว**

ประธานสภา - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ด้วยทางเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเลขาสภา จัดพิมพ์รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ การประชุมสมัย  
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คือการประชุมเมื่อ ๒ วันที่ผ่านมา  
ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนไปรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

- ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งสภาของเรา  
ได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอเข้ามาจำนวน ๙  
โครงการ ซึ่งจากการพิจารณาในครั้งที่ผ่านมา ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแผนฯ อยู่หลายโครงการ  
จึงทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จในการประชุมครั้งที่แล้ว และมติที่ประชุมก็คือให้เลื่อนการ  
พิจารณาเป็นการประชุมในครั้งนี้นี้ หลังจากที่ท่านนายกได้ไปดูปัญหา ท่านก็ได้แก้ไขร่วมกับ  
เจ้าหน้าที่แผนฯ ซึ่งหลายๆโครงการที่มีปัญหา มีทั้งการใช้อำนาจของท่านนายกเทศมนตรีในการ  
/แก้ไขปรับปรุง...

แก้ไขปรับปรุงได้เลย จำนวน ๓ โครงการ ส่วนอีก ๒ โครงการ คือโครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโมกมันโนนอุดม งบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๔๗๑,๘๐๐ บาท ในการแก้ไขปรับปรุงแผนฯ ต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการแผนฯ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงทำให้โครงการดังกล่าว คือโครงการถนน ค.ส.ล. สายโมกมันโนนอุดม กับโครงการขุดลอกสระหนองฝาก ซึ่ง ๒ โครงการนี้ต้องผ่านคณะกรรมการแผนฯ ก่อนในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงทำให้ท่านนายกเทศมนตรีชะลอทั้ง ๒ โครงการนี้ไว้ก่อน ส่วนโครงการที่เหลือที่เป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรีในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ได้มีการแก้ไขและนำเข้าที่ประชุมในวันนี้ ครั้งที่แล้วท่านนายกได้เสนอเข้ามา ๙ โครงการ ตัดออกไป ๒ โครงการ ตอนนี้เหลือ ๗ โครงการ ท่านจึงมีความเห็นว่าควรยื่นญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเข้ามาใหม่เป็นจำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ๙ รายการ ที่เราเลื่อนมาพิจารณาในครั้งนี้นี้ กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาล จึงมีความคิดเห็นจะให้เราถอนญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมเดิมซึ่งมีจำนวน ๙ โครงการออกไปก่อน แล้วจึงพิจารณาญัตติจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ จำนวน ๘ โครงการ ที่เสนอเข้ามาใหม่ในวันนี้ ซึ่งตามระเบียบการประชุมสภา ญัตติใดที่เสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากจะถอนญัตตินั้น ก็ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสภาเทศบาลในการอนุมัติให้ถอนญัตตินั้น ผมจึงอยากขอมติที่ประชุมให้ถอนญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออก และเราพิจารณาอันใหม่ในวันนี้ ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล **ท่านใดเห็นชอบให้ถอนญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ ที่เสนอในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออก โปรดยกมือขึ้นครับ**

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นญัตติจ่ายขาดเงินสะสมที่ท่านนายกได้เสนอเข้ามาใหม่หลังจากไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอต่อที่ประชุมครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา จากที่กระผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหลายๆหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเกิดปัญหาความเดือดร้อน คือเรื่องเส้นทางที่ใช้ในการสัญจร ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองภายในตำบล และมีการเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาล หรือการขุดลอกสระ ซึ่งในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขถึงฉบับที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยรับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขหลายอย่าง ๑. ให้ทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม

/ระเบียบแล้ว...

ระเบียบแล้ว ๓. ให้กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น ๔. เมื่อรับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการก่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นต้องเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เสถียรภาพระยะยาว ข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดว่า ในกรณีที่มีการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และ จำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจาก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความ เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้นเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ที่ผมนำมา ประกอบการพิจารณาการเสนอญัตติที่ได้เสนอเข้ามาขอความเห็นชอบจากสภาในวันนี้ สำหรับ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ โครงการ จากการประชุมครั้งที่แล้ว มี ๒ โครงการที่ ไม่สามารถนำเข้ามาพิจารณาในวันนี้ได้ คือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโมกข์-โนนอุดม และโครงการขุดลอกสระหนองผาก เนื่องจาก ๒ โครงการดังกล่าว ในรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนงบประมาณต่างๆ ไม่ตรงกับที่กองช่างได้ประมาณการมา ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โครงการ รูปแบบ ตลอดจนปริมาณงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแผน ฯ ก่อน เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดก่อน จึงจะสามารถนำโครงการดังกล่าวเข้ามาพิจารณาได้ ผมก็ ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ และในส่วนของโครงการที่ผมได้เสนอจ่ายขาดเงินสะสมไปใน วันนี้ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน จุดเริ่มต้นต่อ จากถนน ค.ส.ล. เดิม (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ไปสามแยกบ้านหนองโนวัดป่า ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. (ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑-๐๑) ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔๒๐,๕๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านนางทองลา เทพมาลี ไปสามแยกสระ น้ำหนองบัว จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จรดถนน ค.ส.ล. เดิม (ปีงบประมาณ- ๒๕๖๑) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านกุฎปลาตลาดหนองปรือ จุดเริ่มต้น ประตุเข้าโรงเรียน ไปสามแยกถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑-๐๑) ใหญ่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๒,๕๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ จุดเริ่มต้น /ทางเข้าหมู่บ้าน...

ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางลัด แจ้งไพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดิน ตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๑,๕๐๐.- บาท

๕. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยขุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๐.- บาท

๖. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยขุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๐.- บาท

๗. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) สำหรับใช้กับบ่อน้ำบาดาล มีกำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า หรือมีกำลัง-มอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐.- บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโนนสะอาด จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม สายข้าง ศพด.บ้านโนนสะอาด (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ไปถึงนายพิมพ์พิน หนึ่นฤทธิ์ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๐๐.- บาท คือถนนเส้นนี้ยังขาดอยู่ช่วงหนึ่งยังไม่ตลอดสาย จึงได้ดำเนินการในส่วนที่ยังขาด คือ ๓๗ เมตร เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นถนน ค.ส.ล. ตลอดสาย เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้สัญจรไปมาสะดวก จึงได้นำโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกก็ได้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๘ โครงการ ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๑,๔๐๐ บาท ก่อนการพิจารณาอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าทั้ง ๘ โครงการนี้ ไม่มีปัญหาเรื่องแผนฯ อีกใช่หรือไม่ครับ

จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภา จากการตรวจสอบทั้ง ๘ โครงการที่เสนอมาแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องแผนฯ ครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบการประชุมสภา เราจะพิจารณาไปทีละโครงการ เพราะบางโครงการท่านสมาชิกสภาอาจจะเห็นด้วย บางโครงการอาจจะไม่เห็นด้วย ต่อไปผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย เริ่มจากโครงการแรกเลยครับ เชิญครับ

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์  
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองบัวหนองโน มันมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะมีประชาชนใช้ในการสัญจร

จำนวนมาก ทั้งใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ผมจึงคิดว่ามันน้อยไป ๑๓๕ เมตร มันไม่สุดสาย น่าจะดำเนินการก่อสร้างให้สุดสายเลยสำหรับทางเส้นนี้ ขอบคุณครับ

นางสมพร อุ่นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา ดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านเจียม ถ้า ๑๐๐ กว่าเมตร มันสั้นไป ยังไม่ถึงจุดที่สัญจรไปมาลำบาก ถ้าสมมติว่าเงินจ่ายขาดพอที่จะหยิบยกส่วนไหนมาเพิ่มเติมให้มันยาวกว่านี้ ก็จะขอขอบคุณท่านนายกองอย่างยิง และเรื่องที่สอง ดิฉันอยากถามผู้บริหารว่าโครงการที่ครั้งนี้ ไม่ได้เสนอเข้ามา คือโครงการของโมกมันโนนอุดม และโครงการชุดสระหนองผาก อันนี้ดิฉัน ยังไม่เข้าใจว่า ๒ โครงการนี้ จะดำเนินการต่อไปหรือจะเป็นการตัดออก และยังอยากรู้ให้แน่ชัดว่า ท่านจะตัดออกไม่ดำเนินการเลยหรือทำให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วดำเนินการที่หลัง ขอบคุณค่ะ

นายพล โกสุม  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมมีข้อสงสัยเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม ที่จะชุดลอกสระหนองผาก เงินก็ประมาณแสนกว่าบาท ทำไมถึงไม่เข้าเกณฑ์ในการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม มันไม่ได้เกี่ยวกับเลยกับโครงการที่อยู่ในแผนปีงบประมาณ คือผมคิดว่าเงินจ่ายขาดนี้ เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการชุดลอกสระในลึกกว่าเดิม เพื่อที่จะใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเลยกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เราทำไว้ในแผน ดังนั้นผมจึงอยากทราบว่าที่เราจะมาดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำไมถึงทำไม่ได้ครับของหนองบัว ๒-๓ โครงการทำไมทำไม่ได้ ของเรางบประมาณแค่แสนกว่าบาททำไมทำไม่ได้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มี ผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คำถามแรกจากท่านรองประธานสภา เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากหนองบัวไปหนองโน ว่าทำไมไม่ดำเนินการให้มันตลอดสาย เหลืออีกไม่กี่เมตรก็จะตลอดสายทำไมไม่ทำ ตรงนี้ต้องเรียนว่าตามที่กองช่างได้สำรวจและประมาณการไว้ก็คือ ๑๓๕ เมตร ถ้าเกินกว่านี้ต้องนำเข้าสู่กระบวนการเหมือนการชุดลอกสระหนองผากหรือโครงการของบ้านโมกมันโนนอุดม ต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อน ในการแก้ไขปรับปรุงประมาณการรายละเอียดใหม่ จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้า แต่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงขอดำเนินการในส่วนตรงนี้ไปก่อน แล้วค่อยพิจารณาแก้ไขกันใหม่

ส่วน ๒ โครงการที่เหลือ ที่ท่านสมพรได้สอบถามว่าเราจะทำต่อไปไหมหรือจะตัดออกไปเลย ผมก็มองเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ในทางด้านของระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องต่างๆ เราต้องยึดถือปฏิบัติตาม การที่ปริมาณและคุณลักษณะรายละเอียดโครงการ หรืองบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆ ก็ต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาฯ ก่อน ต้องให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน ผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดของเรื่องนี้อีกครั้งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินโครงการ ๒ โครงการที่เหลือประมาณเท่าใด ผมก็มองว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเราก็สามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ได้ คือเราไม่ได้ตัด ๒ โครงการนี้ออกเลย ทางงบประมาณเราก็สามารถดำเนินการได้ ที่ท่าน สท. พล ได้สอบถาม แต่ว่าเราก็ต้องยึดถือตามระเบียบกฎหมายตามขั้นตอน ผมตรวจสอบกับทางกองคลัง /แล้วสามารถ...

แล้วสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ซึ่งอาจจะทำให้ช้าไปบ้าง ขอให้รอสักหน่อย ส่วนระยะเวลาว่าจะนานแค่ไหนนั้น เดี่ยวจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง แต่ผมขอยืนยันว่าทั้ง ๒ โครงการที่ไม่ได้นำเข้ามาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ จะดำเนินการต่อแน่นอน ไม่ได้ตัดออกแต่ประการใด ก็ขอนำเรียนให้ทราบ ขอขอบคุณครับ

จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภา ผมขออธิบายเป็นรายหัวข้อเลยนะครับ อันดับแรกตามที่ท่านเจียม บอกว่าความยาว ๑๓๕ เมตร มันไม่ถึง แต่ได้รับการยืนยันจากช่างแล้วว่าสร้างจากจุดเดิมมาถึง สามแยกนั้น คือ ๑๓๕ เมตร ถึงครับ อย่างที่สองท่านสมพรถามว่า ๒ โครงการทำไมถูกตัด ออกหรือทำไมได้ ทั้ง ๒ โครงการที่ท่านนายกพิจารณาชะลอไว้นั้น อย่างที่บอกครับว่ามันติด ปัญหาในเรื่องระเบียบอยู่ส่วนหนึ่ง ผมว่าถ้าทำความเข้าใจก็จะเข้าใจมันได้ส่วนหนึ่ง มันเป็น อำนาจตามที่ท่านประธานสภาแจ้งนะครับว่าไม่ใช่ของท่านนายกเทศมนตรีท่านเดียว ต้องผ่าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อน ต่อไปท่านพล เสนอชุดลอกสระหนองผาก ว่ามันเป็นเรื่อง จำเป็นเร่งด่วนโดยไม่เกี่ยวกับแผน ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ผมมีแนวคิดดังนี้ เพราะว่าท่านบอกว่าทำไมหมู่ที่ ๑ ถึงชุดลอกได้ ถ้าพิจารณาเช่นนั้น ผมเรียนว่าหมู่ที่ ๑ ใช้งบ กลางครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาภัยแล้งปัญหาเร่งด่วน อันนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน ครับ แต่ถ้าเป็นเงินจ่ายขาดตามระเบียบแล้วต้องเอาโครงการที่มีอยู่ในแผน ก็ขอชี้แจงให้ทราบ ดังนี้ ขอขอบคุณครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา หนองบัวนะครับหลังจากที่มีความต้องการที่จะทำโครงการต่อ แล้วตอนนั้นไม่มีในแผนเลยปรึกษากัน นักวิเคราะห์ก็กลัวผิดพลาด จึงออกไปสำรวจพื้นที่ วัด ด้วยกัน มันถึงครับ ๑๓๕ เมตร แต่จะหลุมเล็กหลุมน้อยนั้น มันไม่คุ้มที่จะไปรื้อลาดยางมาทำ เจ้าหน้าที่ก็ได้ออกไปดูแล้วครับ ก่อนที่จะทำแผน แต่มันก็จะมีหลุมบ้างนั้นแหละครับ เพราะถ้า ให้รื้อทำใหม่มันก็ไม่คุ้มที่จะรื้อลาดยางเข้ามาทำคอนกรีต ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ท่านสมพรถามว่าถึงสามแยก บ้านหนองโนเลยใช่หรือไม่

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คือทำที่มันชำรุดครับ ส่วนสามแยกบ้านหนองโนรยังวิ่งได้อยู่ครับ คงไม่ได้ทำตรงนั้น

นายศักดิ์ดา ชาดัน  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ตามระเบียบเกี่ยวกับแผน ผมก็เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล อยากให้ท่านสมาชิกสภาเข้าใจว่า ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยจะทำอะไรต้องวางแผนไว้ก่อน ซึ่งในคณะกรรมการพัฒนาแผนมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น ประชุมแต่ละครั้งเวลาอาจไม่ตรงกัน ทำให้หาเวลาอยากสักหน่อย ดังนั้นผมอยากให้ท่านสมาชิก วางแผนไว้ก่อนว่าจะทำโครงการอะไรบ้าง จะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย มีการเตรียม แผนไว้หลายๆโครงการ จะทำอะไรก็ได้หยิบมาใช้ได้เลย ส่วนที่พ่อเจียมว่า ผมก็สงสัยเช่นกัน แต่จากที่นายช่างว่าถ้าทำใหม่ หลุมก็จะหายไปหมดแต่ก็จะไม่ถึงตรงสามแยก มันเหลืออยู่อีก หลายเมตรอยู่ครับ ผมก็สบายใจไปส่วนหนึ่งว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้เลย และทางช่าง ก็รับปากว่ามันเลยหลุมมาหลายเมตรอยู่ ส่วนที่เราจะบรรจุโครงการเข้าใหม่มันก็จะนานอีก เพราะฉะนั้นก่อนจะทำเราต้องปรึกษากันวางแผนไว้ก่อน และในส่วนของคุณชุดลอกสระ

/ถ้าเราไม่เร่ง...

ถ้าเราไม่เร่งทำไว้ถ้าน้ำมาเราก็ทำไม่ได้ ผมก็อยากฝากท่านสมาชิกสภาว่าไม่ว่าเราจะดำเนินการโครงการอะไร ก็อยากให้วางแผนกันไว้อย่างไร เราจะได้ทำตามที่เราวางแผนไว้ จะได้ไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี ผมขอปิดการอภิปราย และขอมติจากที่ประชุมเลยนะครับ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ไปสามแยกบ้านหนองโนวัดป่า ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๐,๕๐๐.- บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านนางทองลา เทพมาลี ไปสามแยกสระน้ำหนองบัว จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จรดถนน ค.ส.ล. เดิม (ปีงบประมาณ- ๒๕๖๑) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลย สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านนางทองลา เทพมาลี ไปสามแยกสระน้ำหนองบัว โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ จุดเริ่มต้นประตูเข้าโรงเรียน ไปสามแยกถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๒,๕๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลย สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)



ประธานสภา

ต่อไปโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ จุดเริ่มต้นทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางลัด แจ้งไพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) โหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๑,๕๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลย **สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่โปรดยกมือขึ้น**

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดนครราชสีมา โดยขุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ เชิญท่านเจียมครับ

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์  
รองประธานสภา

เรียนประธานสภา ผมอยากสอบถามว่าโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลทั้ง ๒ บ่อ คือทั้งของหนองบัวและหัวหนอง งบประมาณ ๘๒,๙๐๐ บาท ผมอยากทราบว่าบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อ มีอะไรบ้าง มีเครื่องสูบน้ำมีซัมเมอร์สด้วยหรือไม่ หรือเป็นแค่ค่าขุดเจาะอย่างเดียว ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี ขอเชิญท่าน ผอ.ก่องช้างตอบข้อซักถามครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภา ในการขุดเจาะบาดาลของบ้านหนองบัว ตามที่กำหนดมาเป็นแบบมาตรฐานของส่วนกลาง ราคาจะไม่มีเครื่องซัมเมอร์ส มีระบบขุดเจาะ มีทราย มีท่อขุดเจาะตามแบบมาตรฐาน และสำหรับความลึกต้องดูด้วย คือจาก ๐.๐๐-๔๒.๕๐ เมตร คือไม่จำเป็นที่จะถึง ๔๒.๕๐ เมตร แต่เราก็จะมีในประกาศว่าราคาจะปรับลดตามเนื่องงาน ราคามันก็จะมาเฉลี่ยที่ตรงนี้ เพราะถ้าลึกถึง ๔๒ เมตร แล้วน้ำอาจเค็ม แล้วลึกประมาณ ๓๐ เมตร เป็นน้ำดีเราก็ต้องขุดแค่นั้น ฉะนั้นถ้าเราขุด ๓๐ เมตร ก็ไม่ได้เบิกทั้ง ๘๒,๙๐๐ บาท มันก็จะคนละราคากัน เพราะแต่ละช่วงความลึกก็จะมีราคาของมันอยู่ซึ่งส่วนกลางได้กำหนดไว้ ขอขอบคุณครับ

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์  
รองประธานสภา

ขอบคุณท่าน ผอ.ก่องช้างครับ ที่ท่าน ผอ. บอกว่าเจาะแล้วราคาก็จะตามเนื่องงาน บ่อน้ำบาดาลของหนองบัวที่เจาะแล้วและใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เจาะอยู่ที่ความลึก ๔๒ เมตร กว้าง ๕ นิ้ว ส่วนอันนี้ ๖ นิ้ว ราคาก็อาจจะต่างกัน แต่อย่างไรขอแค่ทางการทำให้ก็ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลย **สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง โปรดยกมือขึ้น**

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบล บึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยขุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ตาม มาตรฐานของสำนักงบประมาณกำหนด)งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๐.- บาท เรียนเชิญท่าน สมาชิกสภาอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลย สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาด เงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์ส) สำหรับใช้กับบ่อบาดาล มีกำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า หรือมีกำลังมอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ

นายเจียม เดชะบุรีมัย  
รองประธานสภา

เรียนประธานสภา ผมยังสงสัยซับเมอร์ส แต่ละตัว ตัวละเท่าไร ๑.๕ แรงม้าใช้ไหมครับ จำนวน ๓ เครื่อง ผมอยากทราบว่าราคาแต่ละตัว ราคาตัวละเท่าไร อย่งที่หนองบัวซ้อมา ๑.๕ แรงม้า ตัวละ ๑๒,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มี เรียนเชิญ ผอ.กองช่างตอบข้อซักถาม

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ขอนำเรียนอธิบายท่าน สท.เจียม เครื่องซับเมอร์สมันมีหลายราคา ตั้งแต่เก้าพัน หนึ่งหมื่นก็มา เมื่อวานผมไปดูที่โกลบอลราคาสูงสุดอยู่ที่ ๒๑,๐๐๐ บาท ๑.๕ แรงม้า และสเปคที่เราใช้นั้นก็พอสมควร ซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท และก็ได้ ตรงตามสเปคที่เราตั้งไว้ ขอขอบคุณครับ

นายสุรียา หาญจิตร  
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามที่ผมได้ฟังท่านสมาชิกสภา อภิปราย เหมือนท่านจะตั้งใจสงสัยในเรื่องของราคา แต่ราคาที่เราทำเป็นที่ราคาที่เราสืบจาก ของกรมบัญชีกลาง ที่มาที่ไปของราคากลางจะมีอยู่ ๖ ที่ เราต้องทำตามระเบียบของราชการ ส่วนทางหมู่บ้านเราซื้อนั้นเราซื้อตามใจ ซื้อเป็นเงินสดไม่ต้องเสียภาษี มันก็จะต่างกับบหลวงที่ เขาจะตั้งสเปคมาก และระบุว่ามีความอะไรบ้าง เป็นเรื่องของระเบียบ ปีนี้ราคาจะสูงจะต่ำอยู่ที่ คุณภาพและประสิทธิภาพของปั้ม ก็อยากจะฝากให้ท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจ ประการที่สอง ใน การประมาณราคาต่างๆ จะต้องมีค่า K มีค่า Factor F เข้ามาตามระเบียบที่ราชการกำหนด ซึ่งเวลาหมู่บ้านเราซื้อ เราซื้อเงินสด ค่าต่อนั้นก็จะไม่มี ขอนำเรียนท่านนี้ ขอขอบคุณครับ

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์  
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ก็ขอขอบคุณท่านปลัดสุริยาครับ แต่ที่ผมถามไม่ใช่จะติดใจเรื่อง  
ราคาถูกราคาแพง ผมแค่อยากรู้ว่าราคาที่เทศบาลซื้อนั้นราคาเท่าไร แคะนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องซักเมอส์ หรือไม่ ไม่มีนะครับ  
ผมขอมติเลย สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  
(ซักเมอส์) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโนนสะอาด จุดเริ่มต้นต่อจากถนน  
ค.ส.ล. เดิม สายข้าง ศพด.บ้านโนนสะอาด (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ไปถึงนายพิมพา หมั่น  
ฤทธิ์ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตร.ม.  
(ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๐๐.- บาท เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ ไม่มีนะครับ  
ผมขอมติเลย สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายรอบหมู่บ้านโนนสะอาด สายข้าง ศพด.บ้านโนนสะอาด โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

สำหรับการยุติอนุมัติของจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง ๘ โครงการ ก็จบลงเพียงเท่านี้ ท่าน  
นายกเทศมนตรีมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ในนามคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ที่ได้ให้การเห็นชอบในการอนุมัติของจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๘ โครงการ  
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๙๑,๔๐๐ บาท ซึ่งทางด้านคณะผู้บริหารก็จะเร่งรัดดำเนินการทุก  
โครงการตามลำดับต่อไป ส่วนที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือในส่วนในพื้นที่โดยรอบของ  
บริเวณการก่อสร้างทุกโครงการต้องมีความพร้อม ก็อยากจะฝากท่านผู้นำของหมู่บ้านและ  
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของโครงการ ได้ช่วยในการดูแล ตรวจสอบ  
และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  
สะดวกในการดำเนินงาน และอีก ๒ โครงการที่เป็นบริเวณที่จะขุดเจาะน้ำบาดาล ถ้าหากเป็น  
ที่สาธารณะก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า เพราะต้องทำเรื่องขอใช้ที่สาธารณะก่อน ตามที่ผมได้  
พูดคุยกับท่านสมาชิกสภาที่เป็นเจ้าของโครงการ อย่างบ้านหนองบัว ก็บอกว่ามีพื้นที่ที่เป็นของ  
ชาวบ้านเป็นที่โดนด ก็สามารดำเนินการได้เลย เดียวก็จะทำเป็นหนังสือในลักษณะขอใช้พื้นที่  
ไปยังเจ้าของที่ดิน และทำเรื่องขอขุดเจาะบ่อบาดาลต่อไป หากมีพื้นที่พร้อมแล้วเทศบาลก็จะเร่ง  
ดำเนินการให้เลย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

สุดท้ายก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ออย่าลืม ๒ โครงการที่ชะลอไว้ด้วยนะครับ ก็ขอให้เร่งดำเนินการด้วย เชิญท่านเจียมครับ

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์  
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ผมก็อยากขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชน ประชาชนในตำบลบึงสำโรง และได้ดำเนินการและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอีก ๒ โครงการที่ชะลอไว้ ผมก็อยากขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เข้าระเบียบวาระที่ ๕๒ ยุติข้ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายเพชร เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา จากที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้ประกาศใช้แผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเราได้รับการร้องเรียนร้องขอจากประชาชนหมู่บ้านหนองปรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผน เนื่องจากโครงการเดิมที่มีในแผนไม่สามารถดำเนินการได้ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ จึงได้มีการจัดประชาคมและมีมติที่จะเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าว ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาล โครงการเดิมของปี ๒๕๖๓ ที่อยู่ในแผนของบ้านหนองปรือก็คือโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งงบประมาณ ๔๒๙,๐๐๐ บาท ต่อมาทางชาวบ้านหนองปรือได้ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากว่าโครงการเดิมมันกระทบกับเจ้าของพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการเดิม เป็น ๒ โครงการใหม่ คือ ๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองปรือ-โรงเรียนแก้งพิทยาคม งบประมาณ ๔๑๔,๐๐๐.- บาท และ ๒ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๖ แห่ง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท (แห่งละ ๒,๕๐๐.- บาท) ผมจึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้

๑. โอนลดงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด ๔๒๙,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๐ บาท

๒. ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองปรือ-โรงเรียนแก้งพิทยาคม ขอโอนเพิ่มจำนวน ๔๑๔,๐๐๐.- บาท

๒.๒ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๖ แห่ง ขอโอนเพิ่มจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (แห่งละ ๒,๕๐๐.- บาท)

จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ

/ประธานสภา...

ประธานสภา

เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายก่อนมีการลงมติ เรียนเชิญครับ

นายชิต แ่มช้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ ตามที่ทางประชาชนชาวบ้านหนองปรือได้ฝากเรื่องมาว่าขอให้แก้ไขโครงการเดิมเป็นโครงการวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่างไปสำรวจก็พบว่าไปไม่ถึงคลองส่งน้ำ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรจากบ้านหนองปรือไปโรงเรียนแก้งพิทยาคม ถ้าฝนตกถนนก็ใช้สัญจรไม่ได้ ดังนั้นในวันนี้ก็อยากขอความเห็นใจจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โปรดให้ความเห็นชอบอนุมัติในการตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญท่านสมาชิกสภาท่านอื่นได้อภิปรายครับ ไม่มีนะครับ ผมขอปิดการอภิปราย และขอมติเลย ซึ่งการขอมติเราจะแบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือการโอนลดก่อน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อินลดงบประมาณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๙,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด ๔๒๙,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ      ๑๐   เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -     เสียง  
งดออกเสียง     ๑     เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการอนุมัติให้ความเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองปรือ-โรงเรียนแก้งพิทยาคม ขอโอนเพิ่มจำนวน ๔๑๔,๐๐๐.- บาท และ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๖ แห่ง ขอโอนเพิ่มจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท แห่งละ ๒,๕๐๐.- บาท โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ      ๑๐   เสียง  
ไม่เห็นชอบ     -     เสียง  
งดออกเสียง     ๑     เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาครับ เชิญท่านพินันท์

นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา ผมอยากถามเรื่องแพสูบน้ำที่บ้านโมกมัน ที่ได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีไว้ว่ามีงบประมาณจะเปลี่ยนแพใหม่ คือแพเก่ามันชำรุดมาก ต้องซ่อมบ่อย มีงบประมาณเข้ามาให้ปรับปรุงซื้อแพใหม่จำนวนสองล้านสี่แสนบาท ไม่ทราบว่าตอนนี้กองช่างดำเนินการถึงไหนแล้วครับ เพราะได้ยินท่านนายกเทศมนตรีคุยว่าถ้าไม่ได้เครื่องสูบน้ำเดือนนี้ เรื่องก็จะหลุดไป และอีกอย่างอยากถามท่านผู้บริหาร เรื่องคลองส่งน้ำแยกไปโนนอุดม เมื่อ ๔-๕ ปีที่แล้วท่านรองศักดิ์ดีตา

/ได้พูดไว้...

ได้พูดไว้ว่าจะทำให้เสร็จ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลย อยากทราบว่าท่านจะดำเนินการหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสมพร อุ่นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันจะพูดถึงเรื่องภัยแล้ง คือถ้าเราได้ทำเทศบัญญัติใหม่ในเดือนสิงหาคม ก็อยากจะฝากคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลด้วย ให้มีงบประมาณสำหรับสูบน้ำจากแม่น้ำชีไปเก็บไว้ที่สระหนองบัว จะได้สูบน้ำตั้งแต่ต้นปีหน่อย เพราะอย่างป็นี่เราไม่มีน้ำใช้ และเราก็คาดเดาไม่ถูกว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร จึงอยากจะให้สูบน้ำจากแม่น้ำชีมาเก็บไว้ที่สระหนองบัวไว้ก่อน ก็อยากจะฝากทางท่านผู้บริหารให้ดำเนินการเรื่องนี้ไว้แต่เนิ่นๆ ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

เชิญท่านสมาชิกสภาท่านอื่นครับ ไม่มีแล้วนะครับ ท่านผู้นำชุมชนมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม เชิญครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ขอนำเรียนชี้แจงท่านพินันท์ ในการได้รับงบประมาณสองล้านสี่แสนกว่าบาทนั้น ที่เกี่ยวข้องกับแปะสูบน้ำ เราก็ได้ดำเนินการมาในช่วงหนึ่งอยู่ในระหว่างการสอบราคา ผมก็ต้องขอออกตัวว่าผมเป็นช่างจริงๆแต่ก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ผมทำเรื่องถนนทำก่อสร้าง แต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุด เพราะว่ามันเป็นเรื่องเครื่องจักร เราก็ต้องสอบหาราคา ซึ่งบ้านเราก็ไม่มีเกี่ยวกับโครงสร้างพวกนี้ ผมก็ได้ส่งเอกสารไป ๕ ร้าน ได้เอกสารตอบกลับมา ๒ ร้าน ผมก็รอเป็นเวลาหลายวัน ผมจึงได้เสนอพัสดุไปจำนวน ๒ ร้าน แต่เราก็ต้องให้เกียรติคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกท่าน ตอนนี้ก็มีแจ้งว่าจะมีร้านเสนอเข้ามาเพิ่มเติม เราก็ต้องรอแล้วจึงจะได้ดำเนินการต่อไป ที่ว่าถ้าไม่ทัน ๓๑ พฤษภาคม จะยึดเงินคืน แต่ตอนนี้ทางกรมได้แจ้งขยายเวลาแล้ว และถ้ายกเลิกที่จะไม่ทำก็สามารถกลับมาทำจัดซื้อจัดจ้างได้ ส่วนที่ไหนกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ก็ให้ดำเนินการต่อไปครับ ตอนนี้เรากำลังดำเนินการครับ

นายเพชร เพราะไรสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ก็ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีความเป็นห่วงตลอดจนให้คำแนะนำในการพิจารณาวางแผนทาง วางแผนระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน หลักๆก็เป็นปัญหาภัยแล้งที่ทุกท่านได้พูดถึง ไม่ว่าจะเป็นท่านประสิทธิ์ หรือท่านสันต์ ที่ได้พูดไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องการซื้อเครื่องสูบน้ำ ซึ่งผมก็ไม่ได้ตัดไปนะครับ แต่ว่าในการทำโครงการดังกล่าว เราก็ต้องดูคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำ ดูความเหมาะสมกับพื้นที่ ยังไงก็ขอคุยกับช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งผมก็อยากได้ไว้สักเครื่องมาประจำไว้ที่เทศบาลเหมือนกันครับ กรณีที่หมู่บ้านใดมีความเดือดร้อนต้องการสูบน้ำก็สามารถยื่นไปใช้ได้ แต่ก็ต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำชีเข้าสระหนองบัวปีที่แล้วผมก็ว่าจะทำ แต่มันอยู่ในช่วงหน้าฝนและประชาชนได้ประสบปัญหาภัยแล้ง การมีคิวงองน้ำตลอดจึงไม่สามารถสูบน้ำจากแม่น้ำชีมายังสระหนองบัวได้ เพราะมันจะไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ให้ประชาชนนำน้ำมาทำการเกษตรก่อน แต่ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดี ถ้าปีนี้มีน้ำตากแม่น้ำชีมาแล้วสามารถสูบน้ำได้ก็จะสูบน้ำเข้ามาเก็บไว้ที่สระหนองบัวเลย และเรื่องคลองส่งน้ำบ้านโนนอุดมที่ท่าน สท.พินันท์พูดถึง คือมันต้องมีอยู่ในแผนด้วย เราจะเอามาทำเลยไม่ได้ เราต้องดูก่อนว่าโครงการคลองส่งน้ำเป็นการก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซม ยังไงผมต้องขอคุณในแผนก่อน และจะให้ท่านรองศักดิ์ดาและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูก่อน เพราะถ้าหากเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนก็จะได้เร่งดำเนินการ ขอขอบคุณครับ

/นายพินันท์...

นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เรื่องคลองน้ำครึบ คือคลองตรงนี้ได้สร้างมานานแล้ว มันเก่าและ  
ชำรุดมาก คลองมันแตกไปทั่วเวลามันน้ำปลายทางก็จะได้น้ำน้อย และมันมีรูรั่วไม่สามารถอุดได้ ผม  
ว่าถ้าทำใหม่ได้ก็จะดีกว่าซ่อม ก็ขอให้ท่านนายกพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุริยา หาญจิตร  
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของ  
เทศบาล เทศบาลเราตั้งงบประมาณรายรับไว้อยู่ที่ ๓๘,๗๘๐,๐๐๐ กว่าบาทในปี นี้ แต่ยอดเงินที่  
เขาจัดสรรมาให้เราคือ ๒๑,๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาทเท่านั้น ตอนนี้อยู่ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท  
เหลือเวลาอีก ๔ เดือน ๑๖ ล้านกว่าบาทนี้ไม่รู้จะเข้ามาหรือไม่ เบ็ดเสร็จเงินที่เราเหลืออยู่ในขณะนี้  
เราจะจ่ายได้มีอยู่ ๓ ล้านกว่าบาท ซึ่ง ๓ ล้านนี้ต้องประกอบไปด้วย การจ่าย ค.ส.ล. หมู่ ๒ หมู่ ๓  
หมู่ ๖ หมู่ ๗ ประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท นี้อะยอดเงินที่เรามี จึงอยากให้คุณสมาชิกสภาได้  
เข้าใจว่า ทำไมเราไม่ทำโน่นทำนี่ เพราะงบประมาณเราเข้ามาเพียง ๒๑ ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง  
จากที่ตั้งไว้ ๓๘ ล้าน และอีก ๔ เดือนที่เหลือก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือไม่ และงบประมาณในปี  
หน้าก็ไม่รู้จะจัดสรรมาให้เราตรงหรือไม่ ผมเป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายเงิน ถ้าเราใช้จ่ายเงินสะสมไป  
หมดแล้ว ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะใช้อะไร เงินเดือนค่าตอบแทนถามว่าเงิน ๓ ล้านที่จ่ายได้ จ่ายเงิน  
เดือน ๔ เดือนที่เหลือได้หมดพอดี ทั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ตกเดือน  
หนึ่งประมาณ ๗ แสนกว่าบาท และเราต้องมีเงินสำรองตัวอื่นอีก แต่ก็ขอฝากพวกเราไว้ เรื่องที่  
สองก็คืออย่างที่ท่านพินันท์ได้พูด ท่านจะทำคลองส่งน้ำแต่ท่านไม่ได้ทำแผนเข้ามาให้เรา ท่าน  
อยากได้ท่านต้องประชาคมแผนแล้วเสนอแผนเข้ามา ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่พวกท่าน อยู่ที่สภาจะ  
ตัดหรือไม่ตัด เพราะเงินมันมีอยู่แค่นี้ ปีหน้าผมว่าตั้ง ๓๘ ล้านไม่ได้แล้ว ถ้าจริงเข้ามาแค่ ๒๑  
ล้าน ก็คงต้องตั้งไว้ประมาณ ๒๕ ล้าน หรือเต็มที่ ๒๗ ล้านบาท เพราะตอนนี้งบประมาณเราก็  
เหลือน้อย แล้วอุดหนุนเฉพาะกิจต่อไปก็ต้องให้เราขอไปโดยตรงตามเงื่อนไข ต่อไปแล้วเงินเหลือ  
เท่าไรก็ต้องส่งคืน ไม่ได้ตกเป็นเงินสะสมอย่างทุกวันนี้ ก็เป็นห่วงพวกเราในการใช้จ่าย อีกอย่าง  
คือที่ท่านสมพรพูดถึงเรื่องภัยแล้ง เรื่องน้ำที่จะสูบเราก็ตั้งงบไว้ทั้งบกลาง ในการสูบน้ำในการ  
ช่วยเหลือต่างๆ ก็จะเอามาลงไว้ทั้งบกลาง ก็ขอความกรุณาสภาอีกว่าอย่าตัดอีกเลยถ้าเราตั้งเข้ามา  
เพราะท่านตัดแล้วเราหาที่โอนยากมาก กว่าจะได้มันเลยล่าช้า ขอขอบคุณครับ

นายศักดิ์ดา ชาดัน  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา เราก็รู้ปัญหาอยู่ขณะนี้ครับว่ามันแล้ง แต่เพื่อนสมาชิกและชาวบ้านก็ไป  
เน้นถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน แต่น้ำไม่มี ตรงนี้ต้องไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าถ้าเราจะทำหมู่บ้าน  
ของเรา ผมยกตัวอย่างเช่น โนนอุดมเรื่องคลองส่งน้ำ ที่ไหนมันก็ฟังครับ โนนอุดมไหลนิดเดียวก็  
ถึงแล้ว แต่ถ้าคิดมาหนองบัวก็จะยาวนานประมาณ ๕ กิโลเมตร น่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมง น้ำถึง  
จะตกคลองตัวนี้ และก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกว่าในปีต่อไปให้วางแผนในด้านการพัฒนาอาชีพ ผมไม่  
เห็นเพื่อนสมาชิกพูดถึงเลย ชาวบ้านก็อยู่แบบใช้หนี้ไม่ได้ การเพิ่มทุนไม่มี ผมก็ฝากท่านสมาชิก  
ในเรื่องนี้ และผมก็ดีใจว่าถ้าไปพบปะท่านสมาชิกหรือหัวหน้าเก่า เราก็รู้ว่าหัวหน้าหวานเราเก่ง  
เรื่องไฟฟ้า เวลาเจอกันตอนไปงานเลี้ยง ท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมส่งให้คุณแล้วนะรองศักดิ์ดา ทั้งนาย  
ช่าง ทั้งแพและเครื่อง ส่งไปตั้งหลายที่แล้วเพิ่งจะอนุมัติมา ผู้รับจ้างก็เป็นงานเทคนิคโดยเฉพาะ  
ตอนนี้ผมก็ดีใจว่าเราจะได้แล้ว ส่วนสองเรื่องที่ผมพูดก็ฝากท่านสมาชิกน่ะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณครับ ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดในวาระอื่นๆแล้วน่ะครับ ก็ถือว่าระเบียบวาระการประชุม  
ประชุมในวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ผมขอปิด  
การประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุม ๑๑.๓๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายหนูเล็ก กวดนอก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว)

ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ .....

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) .....ประธานสภาเทศบาล  
(นายสุนทร หลายทวีวัฒน์)